

# Tôi là Con Lính Ngụy

---

Lúc còn nhỏ, tôi không thích người ta nói Tôi là Con Lính Ngụy. Vì lúc đó với ý thức non nớt của mình, tôi không hiểu lính ngụy là gì cả, mà tại sao họ lại kỳ thị lính ngụy đến vậy? Lúc đó tôi buồn lắm. Mỗi lần thấy chúng bạn trong xóm chơi trò chơi tôi hay môn men lại xin chơi kè, nhưng cái tôi nhận được là những cái khoát tay xua đuổi.

–Má tao nói không được chơi với mày vì mày là con lính ngụy.

Những lúc như vậy tôi buồn lắm. Tôi chạy về hỏi má tôi:

–Lính ngụy là gì hả má? Sao tụi nó lại ghét lính ngụy?

Lúc đó má tôi chỉ buồn buồn rồi nói:

–Con đang còn nhỏ đừng hỏi lung tung mà công an bắt đó. Lại không hiểu???

Rồi thời gian cứ vậy trôi qua, tôi đi học hay đi chơi cũng chỉ lủi thủi có một mình. Tôi buồn lắm.

Rồi một hôm tôi vô tình nghe mẹ con nhỏ học chung, nói với nó:

–Con đừng chơi với con út bà Hồng mà công an bắt đó, ba nó là lính ngụy đang bị bắt học tập cải tạo [HTCT] đó.

Lúc đó tôi cũng chưa hiểu HTCT là gì mà tại sao ai cũng xa lánh người nhà của tôi.

Rồi một ngày tôi đi học về, tôi thấy nhà có 5 người công an đến nói gì với má tôi, rồi má tôi vội vàng đội nón đi theo mấy người đó. Vài ngày sau má tôi về với dáng đi thất thểu, khuôn mặt vô hồn. Má nhìn tôi rồi má khóc.

–Út ơi! Ba con chết rồi.

Tôi ngỡ ngác như là mình nghe lộn, vì từ lâu tôi không nghe ai nhắc gì về ba cả mà tôi cũng không nghĩ là tôi có ba. Sau một hồi bình tĩnh lại má tôi chậm rãi nói.

–Vì con con nhỏ với lại má sợ con buồn nên má không nói, chứ thực ra mấy năm nay ba con bị bắt đi HTCT ở trong tù. Mấy bữa trước công an tới nói là ba con bị sốt rét chết rồi.

Nói tới đây bỗng nhiên mắt má long lên sòng sọc rồi má mím chặt đôi môi, hai hàm răng nghiến trèo trẹo làm tôi rất sợ. Rồi má nói tiếp:

–Nhưng má biết ba con không phải chết vì sốt rét mà là bị đánh chết....

Nói rồi má tôi sụp xuống nền nhà khóc nức nở.... Tôi thấy thương má vô cùng, tôi cũng thấy trong đôi mắt má có điều chi uất hận.

Thời gian trôi qua, tôi lớn lên, hết học tôi đi làm, tôi cũng quên cái cảm giác bị hắt hủi của tụi bạn lúc nhỏ. Tôi không ngờ ngày tôi ra trường đi xin việc làm. Cẩm hồ sơ đi khắp nơi tôi chỉ nhận được những cái lắc đầu từ chối. Vì sao???

Chỉ đơn giản là lý lịch không trong sạch... Đáng! Đáng lắm!

Lúc đó tôi chợt nhận ra rằng là hình như tôi đang bị trả thù và tôi liên tưởng ra cái chết năm nào của ba tôi cũng bị trả thù.

Nhưng rồi mọi thứ cũng đã qua. Sau bao nhiêu năm tháng bầm dập đã qua, tôi cũng được trải nghiệm nhiều thứ và nhận tra nhiều trò đối trá. Nên giờ đây tôi nghĩ rằng nếu thời gian quay lại thì tôi sẽ không buồn khi ai đó nói Tôi là Con Lính Ngụy nữa đâu (ảnh này con mượn trên mạng nên các cô dì chú bác đừng oánh con nha).

*Khuyết danh*

